

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Họp Mặt CHS Ngô Quyền Houston 5/20/21** của đồng môn **Đỗ Hữu Phương**. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng.**



**HỌP MẶT CHS NGÔ QUYỀN
HOUSTON 5/20/21**

Cựu học sinh Ngô Quyền Houston hôm Thursday 5/20/21 tổ chức một buổi họp mặt chào đón cô Ma Thị Ngọc Huệ cùng phái đoàn đến từ California. Đồng thời, anh em cũng rất vui chào đón cô Phùng Minh Nguyệt tạm xa vắng vùng đất vàng của miền Nam Cali đến định cư nơi vùng ấm áp đầy tình người, thương mến của anh chị em chs Ngô Quyền Houston. Welcome Minh Nguyệt.

Sống tại Houston nhớ về Biên Hoà: Mùa Hè thì ấm áp, bãi biển Galveston tuy không trong sạch lắm nhưng cũng đủ đẹp để các em trình diễn những chiếc bikini thiếu vải; những hạt mưa nặng hạt rơi xuống làm ướt áo em, trông đẹp lắm bạn ơi. Mùa Thu gió mát cũng đủ đưa đẩy, đẩy đưa những chiếc lá vàng rơi bay. Trong khung trời thơ mộng này đã tạo cho người đẹp Tam C, Phạm Thị Xoàn làm nên những bài thơ trữ tình, lãng mạn.

Mùa Đông thì đủ lạnh để các em khoe những chiếc áo da bóng, hay những cánh tay lực lưỡng của các chàng đang ôm ấp dìu em trên đường phố. Mùa Xuân thì thật tuyệt, Texas là xứ nổi danh có những loại hoa dại thật đẹp trên những cánh đồng, hai bên đường, là xứ của hoa Bluebonnet chỉ cách Houston chừng 30 miles. Đang cố gắng diễn tả để "dụ" chàng Võ Hải Vương chọn Houston cho những năm tháng còn lại. Hôm qua chỉ có mình tôi lớn tiếng, nói nhiều, mong bạn VHV về Houston sớm phụ giúp tôi cho ồn ào hơn lên...VHV rất thích; nhưng "Miếu Bà lớn hơn Chùa Ông". Chờ lệnh vậy! Chúc Bạn may mắn.

Theo sự nhận thấy riêng tôi thì buổi họp mặt hôm qua rất vui vẻ và thành công là nhờ 3 nhân vật cốt cán: Chủ nhà Lâm Sĩ Đắt, người điều hành và phụ trách âm thực: Ngũ Ánh Vân và người tặng cho cái bánh thật đẹp, thật ngon: Dr. Vi Hồ. Ca sĩ hát cũng cần có khán giả nghe, vậy thì anh chị em tham dự cũng góp phần

quan trọng trong sự thành công này. Phải nói thêm là anh Lâm Sĩ Đắt có một căn nhà lớn tại trung tâm người Việt, trong một khu đất rộng hai mẫu, bên trong đậu được 15 chiếc xe. Phía sau nhà có một căn phòng có thể họp mặt được 100 người. Anh Đắt xây nhà bếp như một bếp của nhà hàng. Anh cho biết, anh em có thể đến đây họp mặt vui chơi lúc nào cũng được. Một điều rất hay ở anh LS Đắt mà anh nói với tôi: “Đến đây chơi, anh em tự nhiên, tự do, và thoải mái”.

Cảm ơn Lâm Sĩ Đắt.
Hạ màn.

Đỗ Hữu Phương













